

Thông tin về Chương trình Khuyết tật Ẩn Hoa Hướng Dương tại Bệnh viện St Vincent's Melbourne

Thông tin này là dành cho bệnh nhân, người chăm sóc, gia đình và các thành viên cộng đồng của

Bệnh viện St Vincent's Melbourne.

Đây là về chương trình Khuyết tật Ẩn Hoa Hướng Dương tại Bệnh viện St Vincent's Melbourne.

Chương trình Khuyết tật Ẩn Hoa Hướng Dương là gì?

Hoa Hướng Dương là biểu tượng mà mọi người có thể đeo để cho biết họ có khuyết tật ẩn. Bằng cách đeo một vật gì đó có Hoa Hướng Dương, như dây đeo, họ cho người khác biết là họ có thể cần được giúp đỡ thêm, được thông cảm, hoặc thêm thời gian. Hoa Hướng Dương được dùng trên khắp thế giới ở những nơi như phương tiện giao thông công cộng, trường đại học, cửa hàng, ngân hàng, và trung tâm y tế.



Khuyết tật ẩn là gì?

Một số tình trạng khuyết tật hoặc sức khỏe không dễ nhận thấy. Điều này có thể khiến mọi người thấy khó hiểu tại sao ai đó có thể cần giúp đỡ. Khuyết tật có thể là vĩnh viễn, chỉ trong thời gian ngắn, hoặc có liên quan đến một tình huống. Khuyết tật có thể ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của một người, cơ thể, thị lực hoặc thính giác của họ. Khuyết tật có thể khiến việc ở những nơi công cộng trở nên khó khăn. Mọi

người có thể có khuyết tật ẩn khác nhau và có thể bao gồm vấn đề về học tập, sa sút trí tuệ, chứng lo âu, thị lực kém, đau mãn tính, hoặc vấn đề về thờ.

Tôi có phải đeo Hoa Hướng Dương không?

Việc đeo biểu tượng hoa hướng dương hay không là tùy bạn. Đây là cách nhanh chóng, dễ dàng để cho biết là bạn có thể cần được giúp đỡ thêm. Nếu không muốn đeo biểu tượng hoa hướng dương, bạn vẫn có thể cho nhân viên bệnh viện biết nếu bạn cần được hỗ trợ thêm. Một cách để làm điều này là yêu cầu họ cùng với bạn điền vào mẫu đơn "Giới thiệu về Tôi". Chỉ sử dụng biểu tượng hoa hướng dương nếu bạn cảm thấy việc đó hữu ích và phù hợp với bạn.

Tôi có nên đeo biểu tượng Hoa Hướng Dương vào mọi lúc không?

Bạn là người quyết định việc đeo biểu tượng Hoa Hướng Dương khi nào và ở đâu. Ví dụ, bạn có thể chọn đeo nó trong phòng chờ đông đúc. Bạn có thể muốn đeo nó khi bạn ở một nơi không quen thuộc của bệnh viện. Bạn toàn quyền tự chọn. Trong một số trường hợp, người chăm sóc hoặc người thân có thể chọn đeo biểu tượng Hoa Hướng Dương thay cho người có khuyết tật ẩn.

Tôi có phải nói cho người khác biết về khuyết tật của mình không?

Nhân viên bệnh viện không nên hỏi về khuyết tật của bạn. Họ chỉ có thể hỏi điều này nếu nó liên quan đến việc chăm sóc cho bạn. Trong nhiều tình huống như cuộc hẹn, đang được chăm sóc tại khu nội trú hoặc làm phẫu thuật, nhân viên có thể cần biết về khuyết tật của bạn để họ có thể cung cấp cho bạn sự chăm sóc phù hợp.

Việc chăm sóc cho tôi tại bệnh viện có thay đổi nếu tôi đeo hoa hướng dương không?

Đeo biểu tượng Hoa Hướng Dương giúp nhân viên biết là bạn có thể cần được giúp đỡ thêm hoặc được thông cảm. Nhân viên được đào tạo có thể giúp bạn có được hỗ trợ này. Nếu bạn cần những điều chỉnh về chăm sóc, nhân viên có thể hỏi bạn, hoặc bạn có thể nói cho họ biết những gì bạn cần. Nếu bạn cần trợ giúp về việc này, hãy yêu cầu gặp đội Hỗ trợ Người khuyết tật.

Người dân biết gì về Chương trình Khuyết tật Ẩn Hoa Hướng Dương?

Hầu hết người dân hiện nay không biết về biểu tượng Hoa Hướng Dương.

Tôi có thể tìm vật phẩm có Hoa Hướng Dương ở đâu để cho biết tôi có khuyết tật ẩn?

Bạn có thể nhận các vật phẩm có Hoa Hướng Dương miễn phí như dây đeo, ghim cài, nhãn dán và vòng tay tại [Thư viện Thành phố Melbourne](#) hoặc [Trung tâm Du khách](#). Ngoài ra, bạn có thể mua các vật phẩm có Hoa Hướng Dương qua [trang mạng của Khuyết tật Ẩn Hoa Hướng Dương](#). Hầu hết các mặt hàng có giá khoảng 6 đô-la.

Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?

Bạn có thể truy cập trang mạng Internet của Bệnh viện St Vincent's Melbourne:

<https://www.svhm.org.au/patients-visitors/patient-information-and-services/disability-liaison-officer>

hoặc [Trang mạng Khuyết tật Ẩn Hoa Hướng Dương: https://hdsunflower.com/au](https://hdsunflower.com/au)

